



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

20 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 20 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,455 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,084,299 ราย เสียชีวิต 128 ราย เสียชีวิตสะสม 27,263 ราย รักษาหายเพิ่ม 25,933 ราย รักษาหายสะสม 3,865,293 ราย ยังรักษาอยู่ 191,743 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 505,736,366 (+574,601) ราย เสียชีวิต 6,227,242 (+2,153) ราย รักษาหาย 457,654,414 (+1,137,768) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐฯ** ปลดค่าเตือนห้ามนักท่องเที่ยวมาไทยจากระดับ 4 เหลือ 3 / ศาลารัฐพลอริดา ยกเลิกบังคับสวมหน้ากากบนเครื่องบิน และระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ / นิวยอร์ก เสียชีวิตโควิด19 สูงสุดในสหรัฐฯ ลาว หนุนป่วยโควิด 19 เพิ่มขึ้นหลังประชาชนฉลองสงกรานต์ **จีน** ระดมเจ้าหน้าที่ตรวจกรณินิวคลีอิก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 **อินโดนีเซีย** สํารวจพบประชาชน 99% มีภูมิคุ้มกันโควิด 19 **ฮ่องกง** เรียกกรองพาเด็กฉีดวัคซีนโควิด 19

ประเด็นสำคัญ

1. การผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และรมว.กลาโหม กล่าวว่าจะมีการปรับมาตรการป้องกันโควิดให้สะดวกขึ้น เดิมจะปลดล็อกมาตรการเพิ่มเติมในเดือน ก.ค. แต่จะปลดล็อกให้เร็วขึ้น เพราะจากสถิติคนต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยพบมีผู้ติดเชื้อจำนวนน้อยมาก ส่วนในประเทศพบผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับควบคุมได้ ซึ่งจะมีการหารือว่าจะผ่อนคลายมาตรการอย่างไรเพื่อให้มีการใช้จ่ายในประเทศ ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ เดินหน้าไปได้ด้วยดี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามกีฬา ฝาก.รายวัน 360 องศา, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และ รมว.สร. กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา หลายพื้นที่จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการ Covid Free Setting การติดเชื้ออยู่ในระดับที่ระบบ สร. รองรับได้ แต่ต้องรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็ม 3 ในกลุ่มเสี่ยง 608 ให้ได้ตามเป้าหมาย 80% ด้านการผ่อนคลายมาตรการที่จะชงเข้า ศบค. 22 เม.ย. 65 ตนเชื่อมั่นและพร้อมให้การสนับสนุนทีมแพทย์ คกก.วิชาการ คทง.ที่เกาะติดสถานการณ์โควิด 19 ประเมินกันรายวัน ในเรื่องการแพทย์และเศรษฐกิจมีความสำคัญมาก ต้องสมดุลให้สามารถไปด้วยกันได้

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ที่ประชุม ศปก.ศบค. เตรียมพิจารณาการผ่อนคลายการเข้าประเทศในระบบ Test and go จากเดิมที่ให้ตรวจ RT-PCR 1 ครั้งในทันทีที่มาถึง ปรับเป็นการตรวจด้วย ATK หรือไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อ รวมถึงการเสนอปรับพื้นที่สี ก่อนเสนอต่อ ศบค.ชุดใหญ่ 22 เม.ย.นี้ ขณะนี้มาตรการในประเทศผ่อนคลายมากพอสมควรแล้ว ต้องประเมิน 2 สัปดาห์ว่าจะกระทบระบบสาธารณสุขหรือไม่ หากไม่มีอะไรจะค่อย ๆ ผ่อนคลายเพิ่ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเสนอศบค.ชุดใหญ่ ปลดล็อกเดินทางเข้าไทย ยกเลิก Test & Go รวมถึง Thailand Pass มีผลตั้งแต่ 1 พ.ค. 65 ทั้งลดวงเงินประกัน เหลือตรวจ ATK เพียงครั้งเดียว หวังไทยตกขบวนหลังหลายประเทศเปิดเต็มที่รับนักท่องเที่ยว

2. แนวโน้มสถานการณ์โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, mco, thebangkokinsight) ทีวีช่อง 3, 7, ThaiPBS

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผย พบผู้เสียชีวิตโควิด 19 มากสุด 129 คน บัวยปอดอักเสบ 2,104 คน และใส่ท่อช่วยหายใจ 940 คน ถือว่าตัวเลขค่อนข้างสูง แต่ตัวเลขที่ปรากฏไม่ได้เป็นผลสืบเนื่องมาจากเทศกาลสงกรานต์ คาดว่าตัวเลขผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจจะค่อย ๆ ใต้ระดับขึ้น แบบช้า ๆ แต่ไม่ถึงฉากทัศน์ที่คาดการณ์ในเส้นสีแดง โดยจะเห็นภายใน 7-8 วัน หรือประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ยังคงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 608

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ฝาก.รายวัน 360 องศา, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, มติชน, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, springnews)

- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา เผย สังเกตพบว่าในผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีภาวะป่วยโรคไต มีอัตราการเสียชีวิตไม่แตกต่างจากคนที่ไม่ได้รับวัคซีน เนื่องจากมีระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำ เตรียมนำเรื่องนี้ไปหารือเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการดูแล อาจให้ใช้การรับแอนติบอดีแทน และยังพบว่าสาเหตุของการเสียชีวิตในผู้ป่วยโควิดที่มีโรคเรื้อรังเพราะโรคเดิมกำเริบ ขณะนี้คนไทยมีภูมิคุ้มกันราว ๆ 50% สร. ตั้งเป้าให้มีภูมิคุ้มกันในภาพรวม 70-80% ส่วนปัญหาการไม่ตรวจหาเชื้อหรือ

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ตรวจพบเชื้อแล้วแต่ไม่แจ้งเข้าระบบ ไม่กักตัว และมีการเดินทางไปทั่ว จะยิ่งทำให้ยอดติดเชื้อสูงขึ้น ไปสู่อีกเส้นคาดการณ์ในฉากทัศน์ที่กรมควบคุมโรคทำไว้ ด้านสถานบันเทิงที่เริ่มกลับมาเปิดดำเนินการ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ)

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จุฬาฯ โภสดี ในช่วงนี้จำนวนการเสียชีวิตรายวันจากโควิด 19 ของไทย ติดอันดับต้น ๆ ของโลก มาตลอด หากดูจำนวนการเสียชีวิตส่วนเกิน (excess mortality) เฉพาะของไทย พบว่าสถานการณ์รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ในไตรมาสแรกของปี 2565 ยอดเสียชีวิตส่วนเกินสูงกว่าทุกปี ทำให้เห็นว่า Omicron ไม่ใช่หวัดธรรมดา และไม่กระจอก แม้จะมีความรุนแรงของโรคน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้า ย้ำว่า Long COVID จะเป็นปัญหาระยะยาวทั้งสำหรับตัวผู้ป่วย ครอบครัว และประเทศ

3. วัคซีนเข็มกระตุ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวถึง ยอดการฉีดวัคซีนโควิด 19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเฉลี่ย 6 หมื่นโดสต่อวัน เป็นจำนวนการฉีดวัคซีนใน รพ. ยังไม่รวมการฉีดจาก รพ.สต. ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการรายงานเข้าระบบ โดยการใช้กลไก รพ.สต. เพื่อส่งเสริมการฉีดวัคซีนช่วงสงกรานต์ ทำให้มีผู้เข้ามารับวัคซีนจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ พร้อมย้ำหลังสงกรานต์ยังต้องฉีดวัคซีนต่อเนื่อง และต้องช่วยกันเข้มมาตรการ ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นมีความครอบคลุมประมาณ 36% เฉพาะผู้สูงอายุฉีดเข็มกระตุ้นครอบคลุม 39.4% ซึ่งตามเป้าหมายต้องการให้ได้ประมาณ 80% เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ ลดความรุนแรงและการเสียชีวิต

4. สายด่วน 1330 เตรียมพร้อมรองรับโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, mcot, newtv, workpointtoday, kaohoon, Chiangmai-mail, thebangkokinsight, thaipbs, , pattayamail, TNN)

- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลตลอดจนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ขอคำปรึกษาหรือแจ้งลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ HI ทางสายด่วน สปสช. 1330 มากกว่าวันละ 10,000 ราย ซึ่งสามารถรับสายได้ทั้งหมด มีสัดส่วน Abandon Call อยู่ที่ 0% ทั้งนี้ แม้ทีมงานสายด่วน 1330 จะสามารถรองรับการให้บริการในช่วงสงกรานต์ได้เป็นอย่างดี แต่ยังไม่สามารถวางใจได้ พร้อมสั่งการให้เตรียมพร้อม จนท. 1330 และระบบต่าง ๆ เต็มกำลัง

5. ชาวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ch7

- กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจงประเด็นกินฟ้าทะลายโจร 3 แคปซูล ก่อนออกจากบ้าน สามารถป้องกันเชื้อโควิด 19 ได้ 12 ชั่วโมง เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีข้อมูลยืนยัน ซึ่งยาฟ้าทะลายโจรไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ได้ แต่ช่วยบรรเทาอาการที่รุนแรง มักจะใช้ในผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดโรครุนแรง เช่น คัดจมูก มีน้ำมูก ลดโอกาสที่โรคจะลุกลามลงปอด

มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ, mcot, workpointtoday

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษก สธ. เผยว่า รองนายกฯ และรมว.สธ. มอบหมายให้ตนเป็นผู้แทนรับหนังสือจากกลุ่มผู้ประกอบการ ชมรมหาบเร่แผงลอย สมาคมไรเดอร์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ขับขี่จักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และสมาคมผู้ขับขี่รถรับจ้างแห่งประเทศไทย ที่ขอให้จัดทำโครงการสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยโควิด 19 ในเขต กทม. เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพช่วยเหลือแรงงานที่ถูกกักตัวในแคมป์คนงาน และมีเครือข่ายผู้ค้ากระจายอยู่ทั่วทั้ง 50 เขต ใน กทม. ทั้งนี้ สธ. จะประสานกับ สปสช. กทม. และสมาคม รพ.เอกชน เพื่อพิจารณาแนวทางในการสนับสนุนต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

- ทีมแพทย์แผนไทย แพทย์แผนปัจจุบัน นักวิชาการ คณาจารย์ และเภสัชกรร่วมแถลงผลงานวิจัยสมุนไพรไทยและเห็ดยาต้านโควิด 19 และถ่ายทอดบทเรียนการใช้ยาตำรับสมุนไพรเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดและรักษาผู้ป่วยให้ปลอดภัย เปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษารักษาโควิดชนิดต่าง ๆ เช่น พาวีพราเวียร์, ไอเวอร์เมคติน, คอร์ติโคสเตอรอยด์, โมลนูพิราเวียร์, รีโทรนาเวียร์ ฯลฯ พบว่า ยาตำรับสมุนไพรเคอรา KERA นั้นมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์การขยายตัวของโรคโควิด 19 ที่ดีกว่ายาแผนปัจจุบันหลายชนิดเมื่อเปรียบเทียบผลจากทดลอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ INN

- คุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึง การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดหลังสงกรานต์ อาจจะมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จนระบบสาธารณสุขไม่สามารถรองรับได้ พร้อมขอให้รัฐบาลใส่ใจและวางระบบรองรับการรักษาให้รัดกุมมากกว่านี้ โดยเฉพาะการสนับสนุนการทำงานของ จนท.ระดับปฏิบัติที่ยังประสบปัญหาในงานในหลาย ๆ ด้าน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นายเทพสิรินทร์ อุ่นใจ ป้องกันจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมจนท.ชุดปฏิบัติการ ลงพื้นที่ควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่ง คกก.โรคติดต่อ จ.อุบลราชธานี พบร้านอาหารและผู้ให้บริการฝ่าฝืนคำสั่งฯ เปิดเกินเวลา 23.00 น. ได้จับกุมผู้ดูแลร้านเอกมัย ร้านข้าวต้มเศรษฐกิจ, ร้านตี้เล็ก, ตีใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถบ๊ิกซี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ด้านผู้จัดการร้านเอกมัย กล่าวว่าจำหน่ายอาหารกับเครื่องดื่มที่ใช้น้ำเปล่าและน้ำอัดลม เกินเวลาแค่ 5 นาทีเท่านั้น แต่แจ้งดำเนินคดีว่าขายเกินเวลาเพียงแค่ 5 นาที แต่ร้านข้างๆ เปิดต่อได้ จึงมองว่าเจ้าจนท.เลือกปฏิบัติ</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>อุบัติเหตุสงกรานต์2565</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์ สยามรัฐ) เว็บไซต์(แนวหน้า ข่าวสด สยามรัฐ ไทยรัฐ ผู้จัดการ โพสต์ทูเดย์ สปริงนิวส์ amarintv. Tnnthailand nationtv. thebangkokinsight)</p> <p>-นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) แถลงสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันวันที่ 17 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ว่าเกิดอุบัติเหตุ 188 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 171 คน ผู้เสียชีวิต 31 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 40.69 ต้มแล้วขับ ร้อยละ 21.81 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จักรยานยนต์ ร้อยละ 82.11 รถปิกอัพ 7.37 ส่วนใหญ่เกิดบนถนนกรมทางหลวงร้อยละ 47.34 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 17.01-18.00 น.ร้อยละ 11.17 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี และช่วงอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 17</p> <p>สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน (11-17เมษายน 2565) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,917 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 1,869 คน ผู้เสียชีวิต 278 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (66 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ (63 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กทม.(13 ราย) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตรวม 6 จังหวัด ได้แก่ นครพนม ปัตตานี ยะลา ระนอง สมุทรสาคร และสิงห์บุรี</p>	
<p>นโยบายกัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>-ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษา รมว.สธ. เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 9/2565 มีประเด็นที่ให้ความสนใจ คือ การส่งเสริมการใช้ เพื่อป้กหมดปลายทางของห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์กัญชาให้มีความชัดเจนขึ้น ต้องเริ่มจากอุปสงค์หรือความต้องการ วิเคราะห์ถึงความต้องการทางการแพทย์ และสุขภาพที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง หรือ unmet need เพื่อนำทุกคนที่มีประสบการณ์มารวมตัวกันเป็นชุมชนนักปฏิบัติ หรือ community of practice เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้ และจัดทำแนวเวชปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ</p>	
<p>เสนอแก้ระบบส่งต่อผู้ป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1</p> <p>-เสนอเสียงสะท้อนผ่านจดหมายจาก “ผู้ป่วยมะเร็งคนหนึ่ง” ที่ประสบปัญหาที่ระบบการรักษาโรคมะเร็งและโรคแทรกซ้อนขอเสนอแนะให้กระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนจากระบบการส่งตัวในกลุ่ม 4 จาก “โรงพยาบาลทุติยภูมิ” ไปเป็นกลุ่ม 5 คือ “โรงพยาบาลปฐมภูมิ” สามารถส่งตัวไปรักษา ณ โรงพยาบาลที่มีความสามารถในการรักษาโรคที่ซับซ้อนได้เอง เช่น โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย การนำแพทย์ของโรงพยาบาลมาทำงานธุรการไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง แพทย์ได้รับการฝึกฝนให้วินิจฉัยโรคและรักษาคนไข้ ไม่ใช่มานั่งทำเอกสาร ผู้ป่วยมะเร็งส่วนมากอาการก็ไม่ได้อยู่แล้ว ยังต้องไปนั่งเสี่ยงติดเชื้อโรคต่างๆ เพราะขั้นตอนยุ่งยากและต้องรอ กว่าจะได้เอกสารต้องรอหมอใหญ่ เข้าใจว่าหมายถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซ็นเอกสารอนุมัติอีก เสียงสะท้อนจาก “ผู้ป่วย” รายนี้ ผากถึงท้ายไว้ว่า ผอ.โรงพยาบาล ควรมีหน้าที่บริหาร ให้คำปรึกษาแพทย์เรื่องการรักษา อยากให้กระทรวงสาธารณสุขทบทวนเรื่องนี้ และอยากให้ผู้สมัครผู้ว่าฯกรุงเทพฯทุกคนเสนอนโยบายสาธารณสุข ลดขั้นตอน ค่าใช้จ่าย เวลาของผู้ป่วยและญาติ</p>	-
<p>กรมอนามัยแนะข่าวเหนียวมะม่วงกินพอดีมีประโยชน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, ผจก., ไทยรัฐ, thailandplus, thejournalistclub, newtv, workpointtoday, thestandard, ejan, ch7, mcot, thansettakij)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงหน้าร้อนข่าวเหนียวมะม่วงเป็นเมนูยอดนิยม มะม่วงสุกกินแล้วคลายความร้อน ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ซึ่งเนื้อมะม่วงสุกมีวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ได้แก่ วิตามินเอ และเบต้าแคโรทีน ช่วยบำรุงสายตา โยอาหาร ช่วยในการขับถ่าย วิตามินซี ช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟัน สารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยบำรุงผิวพรรณ นอกจากนี้ กะทิยังช่วยให้วิตามินเอและอีจากมะม่วงดูดซึมได้ดีขึ้น แต่ไม่ควรกินข่าวเหนียวมะม่วงมากเกินไป เพราะอาจทำให้ร่างกายได้รับพลังงานเกิน และกระตุ้นอาการร้อนใน เจ็บคอ การกินข่าวเหนียวมะม่วงให้อร่อย ไม่เสียสุขภาพ จึงควรกินในปริมาณที่ไม่มากและบ่อยเกินไป พร้อมทั้งควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อช่วยเผาผลาญพลังงานแต่ละวันด้วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พลังผู้สูงวัย...ใส่ใจดูแลช่องปาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, changmai-news, pattaya-mail, changmai-mail)</p> <p>- นพ.สรวิศ งามสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมการประกาศรางวัลประกวดคลิปวิดีโอ พลังผู้สูงวัยใส่ใจดูแลช่องปาก ว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ มาตั้งแต่ปี 48 และในปี 65 นี้ คาดจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ โดยจะมีผู้สูงอายุเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ข้อมูลจากคลังข้อมูลสุขภาพ สธ. ในปี 64 พบผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 40 เหลือฟันใช้งานไม่ถึง 20 ซี่ จึงแนะลูกหลานช่วยดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในครอบครัว พาไปตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมจัดประกวดคลิปวิดีโอ “พลังผู้สูงวัยใส่ใจดูแลช่องปาก” เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพช่องปากที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟัน นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป</p>	
<p>แนะนำให้นมทารกแรกเกิดถึง 6 เดือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.อดิศักดิ์ ภัคตาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผย องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ แนะนำให้นมทารกแรกเกิดได้รับนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรก หลัง 6 เดือนให้นมแม่ควบคู่อาหารตามวัยจนถึง 2 ปีหรือมากกว่า โดยเมื่อทารกอายุ 1 ปี ได้รับอาหารหลัก 3 มื้อเนื่องจากนมแม่มีสารภูมิคุ้มกัน ช่วยเป็นเกราะป้องกันโรคตามธรรมชาติ โดยแม่ควรรับประทานอาหารที่ครบหมู่ สุก สะอาด เพื่อให้ให้นมแม่มีสารอาหารครบถ้วนมากที่สุด</p>	-
<p>ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hafaz</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, mcot)</p> <p>- อย. สั่งระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hafaz เลขสารบบอาหาร 10-1-07561-5-0057 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโฆษณาแสดงคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรและไม่ขออนุญาตโฆษณา รวมทั้งมีการแอบอ้างชื่อบุคคลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทำการโฆษณาพบว่า วิธีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จะต้องกรอกข้อมูลชื่อผู้ซื้อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อลงในเว็บไซต์ และไม่พบข้อมูลผู้โฆษณา รวมทั้งเป็นเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ซึ่งโฆษณาลักษณะนี้จะไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้ ดังนั้น หากผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์แล้วไม่ได้ผลตามที่กล่าวอ้างหรือได้รับอันตรายก็ไม่สามารถติดต่อเอาผิดใด ๆ กับผู้ขาย เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ พร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว</p>	
<p>พบสารร้ายทะเลปรงรสเชื้อจุลินทรีย์เกิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, bangkokbiznews, thailandplus)</p> <p>- อย. ตรวจสอบ บ. กู๊ดดี เวิลด์ จก. พบผลิตภัณฑ์สารร้ายทะเลปรงรส ปนเชื้อจุลินทรีย์ ที่ทำให้เกิดโรค Bacillus cereus ซึ่งเป็นแบคทีเรียก่อ "โรคอุจจาระร่วง" และ "อาหารเป็นพิษ" จำนวน 2 ตัวอย่าง 1.ผลิตภัณฑ์อาหารฉลากระบุ "สารร้ายทะเลปรงรสรสดั้งเดิม (ตราหมีแพนด้า) 2.ผลิตภัณฑ์อาหารฉลากระบุ "สารร้ายทะเลแห่งปรงรสเผ็ด (ตราหมีแพนด้า)" ขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทั้ง 2 รายการ กรณีที่พบผลิตภัณฑ์สงสัยเป็นอันตราย แจ้งสายด่วน อย. 1556</p>	
<p>แม่วัยรุ่นผลกระทบระดับชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1</p> <p>- เสนอบทความ ช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 มีหญิงตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมติดต่อขอรับคำปรึกษาทางเลือกเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว โดยในจำนวนนี้ที่เป็น "แม่วัยรุ่น" โดยเฉพาะที่ตั้งครรภ์ในช่วงอายุ 15-19 ปี ก็มีอัตราเพิ่มขึ้น ผลกระทบลูกหลานถึงมิติระดับชาติ วิธีแก้ปัญหา ควรเริ่มจากนำแม่วัยรุ่นกลับเข้าระบบการศึกษาโดยไม่มีอุปสรรค เพื่อให้ได้มีโอกาสทำงานและมีรายได้ที่เหมาะสมในอนาคต และเร่งพัฒนาการศึกษานอกระบบให้มีคุณภาพทัดเทียมในระบบกับ "มาตรการเชิงป้องกัน" มีการเสนอแนวทางไว้ด้วย ผ่าน "5 มาตรการ" ได้แก่ 1.เพิ่มมาตรการการใช้ถุงยางอนามัย 2.ผลักดันให้เกิดเครือข่ายให้คำปรึกษาและยุติการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น 3.สนับสนุนการใช้ยุติการตั้งครรภ์ (เมทาบอล) 4.เสริมมาตรการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น 5.ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ให้เหมาะสมกับแม่วัยรุ่น เหล่านี้เป็นข้อมูลนำพิจารณาเกี่ยวกับ "แม่วัยรุ่น"</p>	
<p>ยื่นตรวจสอบวงเงินงบประมาณถ่ายโอนรพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรม ผอ.รพ.สต. (ประเทศไทย) พร้อมด้วยแกนนำหมอนามัย รพ.สต. ถ่ายโอน อบจ. ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อขอให้ตรวจสอบการกำหนดวงเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 สนับสนุนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต. ที่จะถ่ายโอนให้แก่ อบจ. 49 แห่ง ในปีงบประมาณ 2566 (ค.ศ.65) โดยขอให้สำนักงานงบประมาณ นำความเห็นที่ได้รับจากหนังสือร้องทุกข์นำเสนอต่อกรมเพื่อทราบและพิจารณาในการประชุมวันที่ 26 เม.ย.65 หากสำนักงาน ไม่เสนอต่อกรม.อาจเข้าข่ายเจตนากระทำความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และขอให้นายกรัฐมนตรีออกมาตรการแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจ ให้แก่ อบจ. ให้ยุติโดยเร็ว</p>	